



Phái đoàn của Đức Thánh Cha được chào đón ở Mông Cổ với lễ hội truyền thống

Thanh Quảng sdb

Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước Mongolia, Ngài nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, còn đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha đã được chào đón bằng một lễ hội truyền thống của người Mông Cổ, trong đó Bộ trưởng Ngoại giao bày tỏ lòng biết ơn đối với chuyến tông du của Đức Thánh Cha. **Coi Video về lễ hội:** <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-09/pope-francis-mongolia-papal-entourage-besreg-naadam.html>

(Tin Vatican - Salvatore Cernuzio & Franco Piroli – Ulaanbaatar)

Với các nhạc cụ gồm có đàn sitar, Khöömei - bao gồm các bài thánh ca hài hòa kèm theo âm thanh khàn khàn - các điệu múa dân gian truyền thống, đấu vật Bok (sự kết hợp giữa sumo và đấu vật), vòng quay cưỡi ngựa biểu diễn các màn nhào lộn được thực hiện trên nhiều con ngựa sống trên thảo nguyên và các động tác uốn dẻo đầy hứng thú .

Những khía cạnh khác nhau này cũng được thể hiện qua những hình ảnh được trưng bày tại Besreg Naadam, một lễ hội văn hóa truyền thống ở Mông Cổ.

Thông qua các cuộc thi nghệ thuật và thể thao, lễ hội mang đến cho du khách nước ngoài cái nhìn sâu sắc về cội nguồn của văn hóa Trung Á.



Hình ảnh từ Besreg Naadam

Cái nhìn độc đáo về văn hóa Mông Cổ

Đoàn tùy tùng của ĐTC, bao gồm hơn 70 nhà báo và nhiều quan chức Vatican, đã được chiêu đãi tại Besreg Naadam vào thứ Sáu (1/9/2023), khi Đức Thánh Cha Phanxicô nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Rome tới Mông Cổ.

Sự kiện diễn ra cách thủ đô Ulaanbaatar bốn mươi cây số, và các thành viên trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha đã được thưởng thức những khoảnh khắc nghệ thuật và lịch sử phi thường này.

Giữa những chiếc mặt nạ cổ xưa, những vũ công, nhạc sĩ, lạc đà và ngựa, họ đã trải nghiệm cảnh tượng này vào buổi chiều cùng ngày.

Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh ngoạn mục của những thung lũng xanh tươi được tô điểm bởi những chiếc (lều) gers đặc biệt, những chiếc lều truyền thống của những người chăn nuôi du mục.



Hình ảnh từ Besreg Naadam

Tri ân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha

Chính quyền địa phương đã sắp xếp sự kiện đặc biệt này cho đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, được đại diện bởi bà Batmunkh Battsetseg, Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ, người đã chào đón Đức Thánh Cha tại sân bay trước đó trong ngày.

Trong bài phát biểu với những người có mặt hôm thứ Sáu, bà bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô vì chuyến viếng thăm của ngài và bày tỏ sự đánh giá cao của bà đối với tất cả những người có mặt trước tấm lòng sẵn lòng khám phá trung tâm của nền văn hóa Mông Cổ.

Những người tham gia được chiêu đãi một bữa tiệc tự chọn gồm các sản phẩm đặc trưng của Mông Cổ, chủ yếu là thịt có nguồn gốc từ những người chăn nuôi địa phương và đồ ăn nhẹ làm từ sữa chua khô - một món ăn truyền thống cũng được trình lên Đức Giáo hoàng trước đó trong ngày.

Sự kiện còn bao gồm những khoảnh khắc giải trí như bắn cung và các màn trình diễn quyến rũ như điệu múa dân gian Bii Biyelgee và "The Horses Show", màn nhào lộn trên lưng ngựa do các nam nữ thanh niên trong trang phục truyền thống biểu diễn.

(văn bản của Salvatore Cernuzio; video của Franco Pirolì)



Hình ảnh từ Besreg Naadam